

TỈNH ỦY TRÀ VINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trà Vinh, ngày 05 tháng 12 năm 2023

*
Số 37-CV/BCĐ

Về việc uốn nắn công tác lãnh đạo, chỉ đạo
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Kính gửi: - Các Ban cán sự Đảng, đảng đoàn,
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy,
- Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh¹, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, tuyên truyền, phổ biến thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng cơ bản được triển khai thực hiện tốt, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng⁽²⁾ còn một số hạn chế như: công tác triển khai, quán triệt và cụ thể hóa một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nơi chưa kịp thời; công khai, minh bạch trong hoạt động một số cơ quan, đơn vị còn hình thức; việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn trường hợp quá thời hạn quy định theo Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ⁽³⁾; công tác kê khai tài sản, thu nhập có trường hợp chưa đảm bảo theo quy định; còn xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, lĩnh vực giáo dục - đào tạo; công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn ít; việc thực hiện các kiến nghị kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước có nội dung còn tồn đọng, kéo dài⁽⁴⁾.

¹ - Viết tắt Ban Chỉ đạo tỉnh.

² - 02 Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh (kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần và 04 tổ chức đảng trực thuộc; Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Cầu Ngang); 04 Đoàn kiểm tra của Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh (kiểm tra đối với Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và 02 tổ chức đảng trực thuộc; Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT và 02 tổ chức đảng trực thuộc; Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ và 03 tổ chức đảng trực thuộc; Đảng ủy Sở Tài nguyên - Môi trường và 02 tổ chức đảng trực thuộc).

³ - Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Nông nghiệp và PTNT; Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Cầu Ngang.

⁴ - Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Nông nghiệp và PTNT...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và sớm khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các Ban Cán sự Đảng, đảng đoàn, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại các cuộc họp, Phiên họp của Ban Chỉ đạo; gắn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*”.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò các cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kết quả xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực trên báo, đài, các chuyên trang, chuyên mục,... nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tích cực hưởng ứng thực hiện trong nội bộ và toàn xã hội.

2. Tăng cường công tác giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực và vai trò nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quản lý tài chính - ngân sách; kê khai tài sản thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những nội dung theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 16/8/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh⁵, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm tham nhũng, tiêu cực chuyển Cơ quan điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử đúng theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu tác động không trong sáng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm các kiến nghị kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

⁵- Lĩnh vực tư vấn, thiết kế, đấu thầu và giám sát thi công các công trình xây dựng cơ bản, đấu giá tài sản công; công tác thi hành án dân sự; việc kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính không đúng với giá thực tế chuyển nhượng đất đai; thủ tục đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô, nhất là đăng ký, cấp biển số xe mô tô của Công an cấp xã.

Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra; trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, nhất là lĩnh vực đất đai.

4. Các Huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm và vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đưa nội dung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy để thực hiện. Thường xuyên tự kiểm tra, tự phát hiện chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót, không để kéo dài dẫn đến sai phạm.

5. Tiếp tục phát huy tốt vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các tổ chức có liên quan đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để phát hiện, phản ánh và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

6. Các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng, lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý, theo dõi, phụ trách, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

7. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, định kỳ 6 tháng và cuối năm có báo cáo kết quả thực hiện Công văn này về Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm lãnh đạo, chỉ đạo.

Công văn này được phổ biến đến cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCD tỉnh (b/c),
- Các Phó trưởng BCD, Thành viên BCD tỉnh,
- Lưu Cơ quan Thường trực BCD.

**K/T TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



Đặng Quốc Khởi